



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สยามกีฬา มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า (19 พ.ค. 61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว โฟร์-ศกลรัตน์ เดินทางเข้าพบตำรวจ ระบุว่า ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อนรีวิว เห็นมียอ.จึงวางใจและได้ทดลองใช้แล้ว ด้าน ดร. ออกหมายเรียกดารารักษ์ 4 คน เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 28 พ.ค. ได้แก่ 1. ตุ๊กกี้ ชิงร้อยยา 2.อุ้ม-ลักขณา 3.นานา ไร่бина 4.ก๊ับซี่</p> <p>พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า กรณีผู้เสียชีวิตที่ จ.กาญจนบุรี ได้สอบสวนขยายผลผู้ที่นำสินค้ามาขาย 9 ทอดแล้ว ใกล้ถึงเจ้าของบริษัท และได้สอบสวนไปแล้วมากกว่า 11 ปาก คาดว่าจะเสร็จสิ้นเร็ว ๆ นี้ ส่วนคดีที่อื่นอยู่ระหว่างเร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวช</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ไทยโพสต์ ข่าวสด (20 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวว่า หลังเข้าตรวจสอบตลาดใหม่ตอนเมือง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เก็บตัวอย่างยาลดความอ้วน 10 ยี่ห้อ ตรวจพบมีสารไซบูทรามินผสมอยู่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แคลโล (Kalo), ผลิตภัณฑ์ The Eight, ผลิตภัณฑ์คอลวีว่า, ผลิตภัณฑ์เอส-ซีเครท, ผลิตภัณฑ์ Finale, ผลิตภัณฑ์แอล-ฟิน By ลูกสำรอง, ผลิตภัณฑ์ BOXY INDELAR, ผลิตภัณฑ์ Alert เรียวไวท์, ผลิตภัณฑ์ PUSH SHE (VIVI), และผลิตภัณฑ์ LUK SAM RONG (ลูกสำรอง) หากพบว่ามีดารารายใดเคยโฆษณาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ จะเรียกมาสอบปากคำ ส่วนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะถูกดำเนินคดีในฐานะจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์</p> <p>ต่อมา พล.ต.อ.วิระชัย สนธิกำลังตำรวจ พร้อมด้วย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม จากอย. และเจ้าหน้าที่สสจ.สมุทรสาคร เข้าตรวจสอบ บริษัท สยามเฮลท์ แอนด์ บิวตี้แคร์ จำกัด ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเปิดเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง เบื้องต้นพบไซนการผลิตใหม่มีเครื่องมือครบวงจร แต่ยังไม่เดินเครื่องการผลิต และพบสารตั้งต้นหลายชนิด จากการสอบถามผู้ดูแลโรงงาน ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 รายการผลิตที่โรงงานดังกล่าว แต่ไม่ได้มีสินค้าอยู่ในโรงงานแล้ว จากการตรวจในห้องผลิต พบสารต้องสงสัยชนิดผงสีชมพู บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส 2 ถุง น้ำหนักประมาณ 10 กก. ด้านหน้าถุงเขียนว่าโคโตเบอร์รี่ ซึ่งอย.เคยสุ่มตรวจพบมีสารไซบูทรามิน จึงตรวจยึดและนำไปพิสูจน์ เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังตรวจพบอีก 2 ผลิตภัณฑ์คือ คอลลาเจนยี่ห้อฮาคุระ ไม่มีการขอเลขอนุญาต และผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ lek capp (เลคแคปปี้) อดอ้างสรรพคุณรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่า ซึ่งเป็นการโฆษณาเกินจริง จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง ต่อไป</p> <p>เมื่อตรวจสอบบริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นสำนักงาน พบผลิตภัณฑ์ต้องห้าม 6 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย แกลโล, เอส-ซีเครท, คอลวีว่า, ฟินาเล่, อะเลิร์ท เรียวไวท์ และบ็อกซี่ อินเดลาร์ นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์นูวีตรา ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบว่ามีสารไซบูทรามิน ทำให้พบผลิตภัณฑ์ต้องห้ามรวม 7 ผลิตภัณฑ์ และสารตั้งต้นเพื่อรอการบรรจุอีกจำนวนหนึ่ง จึงยึดไว้เป็นของกลาง โดยโรงงานแห่งนี้จะถูกอย.ดำเนินคดีฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ ส่วนตำรวจจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และกรมสรรพากร เข้ามาตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสารต้องห้าม หรือนำเข้าจำหน่ายและผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายไป เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ (20 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว ผลชันสูตรศพ นายประภัทร ลำไย อายุ 41 ปี ซึ่งเสียชีวิตใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี หลังกินยาลดความอ้วนยี่ห้อลีน ระบุว่า เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สืบเนื่องมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ หรือเกิดจากภาวะแทรกซ้อน จากการรับประทานยาผสมสารไซบูทรามิน หรือทั้งคู่ ซึ่งตรงกับผลชันสูตรศพ น.ส.พิมลวรรณ หมอนอิง พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี ที่เสียชีวิตจากการกินลีนเช่นกัน ส่วนผลิตภัณฑ์ลีนนั้น ตอนนี้ได้เพิกถอนและปิดโรงงานไปแล้ว สำหรับผู้อยู่เบื้องหลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดี</p>
<p>เดลินิวส์ (20 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เผยเรื่องการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเภสัชสาธารณสุขจังหวัด เห็นชอบกับมาตรการ และจะออกตรวจสถานที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ M2F (21 พ.ค.61)</p>	<p>ผลิตเครื่องสำอางทุกแห่งในพื้นที่ภายในเวลา 3 เดือนหลังประกาศมีผลบังคับใช้ หากตรวจสอบไม่พบสถานที่ผลิตตามที่ขอตกลง จะส่งเรื่องให้ อัย.ดำเนินการเพิกถอนเลขจดทะเบียน และหากพบสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จะถูกดำเนินคดีตามต่อไป นอกจากนี้ จะสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งรพ. สสอ. อสม. อย. น้อย อปท. ในการร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้ออกหมายเรียก 6 ดารา นักร้อง ที่เกี่ยวข้องกับกรณีสืบสวนคดีเสริมอาหารลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามิน หลังตรวจค้นบริษัทสยามเฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร่ จำกัด จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 พ.ค. พบว่าบริษัทผลิตอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีสารไซบูทรามิน โดยผู้ริเริ่มอาจเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.อาหาร โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตามมาตรา 70 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท โฆษณาคุณประโยชน์หรือสรรพคุณเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้ใบอนุญาต ตามมาตรา 71 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปลอม โดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าดารากลุ่มดังกล่าวรวมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยหรือไม่ หากพบว่าเป็นเจ้าของจะเข้าข่ายความผิดอื่นร่วมด้วย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังจับตาและขยายผลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้ออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่มีดาราร่วมเป็นเจ้าของสินค้าด้วย</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน (21 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. เปิดเผยว่า อัย.แจ้งกรณีอาหารเสริม Be Curve ผิดเรื่องการขออนุญาตโฆษณา ส่วนข้อหาโฆษณาเกินจริงยังไม่ได้ระบุชัดเจน และอยู่ระหว่างรอผลสารต้องห้ามจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อย.ห้ามเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้นำสารไซบูทรามินมาเป็นส่วนประกอบของยา อาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ แต่การห้ามนำเข้าอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ อย. และย้ำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าลดน้ำหนักลดความอ้วนได้ไม่เป็นความจริง ที่ผ่านมา อย.อนุมัติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มบำรุงร่างกายเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น อย.ไม่ทราบปริมาณการผลิต เนื่องจากเป็นรูปแบบขายตรง ขายผ่านออนไลน์ ต้องอาศัยความร่วมมือและลงพื้นที่ตรวจสอบ หากพบก็เก็บคืน</p> <p>ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดใหม่ตอนเมืองพบไม่ปลอดภัยอีก 10 ผลิตภัณฑ์ว่า เป็นการขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนเรื่องดารานักแสดงที่เคยโฆษณาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และริเริ่มวางตัวสรรพคุณเกินจริง ต้องมาดูในรายละเอียดก่อน นอกจากนี้ อย.ยังมีการติดตามร่วมกับ กสทช.มาตลอด ทั้งการตรวจจับการโฆษณาผิดกฎหมายผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ส่วนเฟซบุ๊ก การโฆษณาหรือไลฟ์สดมีเกิดขึ้นจำนวนมาก เพราะสมัครง่าย และเมื่อสั่งปิดก็ไปเปิดใหม่ได้ แต่จะมีการติดตามอยู่เรื่อย ๆ หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลสามารถแจ้งมาทาง อย.ได้ตลอดเวลา ผ่านสายด่วน 1556</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (21 พ.ค.61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (21 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท เปิดเผยว่า ช่อง 9 MCOT HD ได้วางแผนปฏิบัติชัดเจนด้านการเผยแพร่สปอตโฆษณา โดยสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตและมีเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่างทีวีดิจิทัล หากตรวจพบว่าสินค้ามีปัญหา บริษัทจะระงับการออกอากาศโฆษณาทันที จนกว่าสำนักงาน กสทช.จะมีคำสั่งอนุญาตให้โฆษณาได้ตามปกติ</p> <p>ด้าน นายเตียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องวัน 31 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี กล่าวว่า เบื้องต้นผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตจากออย. และใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ขอ.) มาให้กับช่อง หลังจากนั้นจะมีกระบวนการของเซ็นเซอร์กลาง ที่ทุกช่องมีกรรมการพิจารณาโฆษณาทุกชิ้นร่วมกัน และหากออกอากาศในหมวดเสริมความงาม ผู้ประกอบการต้องมีใบจดทะเบียนเพื่อรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมาแสดง ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 จะมีหน่วยงานเซ็นเซอร์ของสถานีตรวจรายการและภาพยนตร์โฆษณา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร อัครวานนท์ ประธานสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเตือนมาให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าเครื่องสำอางออนไลน์ เพราะไม่เห็นลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง ทั้งนี้ การสังเกตเครื่องสำอางปลอมทำได้ยาก วิธีหนึ่งที่พอสังเกตได้คือ หากภาพในเว็บไซต์หรือไอจีที่ก่อนใช้และหลังใช้ดูดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (21 พ.ค. 61)</p>	<p>เกินไป ต้องระวัง ซึ่งอย.ได้เตือนมาตลอดว่ายังคงตรวจพบสารปรอทในยาทาฝ้าบางตัว และเครื่องสำอางลอกเลียนแบบ สีที่ผสมจะมีสารพิษอื่น ๆ ที่อยู่ในสีปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก หรือสารไฮโดรควิโนน ซึ่งเป็นยารักษาฝ้าที่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ และควบคุมปริมาณการใช้เหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict เตือน สาวตั้งครรภ์-แม่หลังคลอด ทานอาหารเสริมลดน้ำหนักมิโซบูทรามิน เพราะอยากหุ่นสวย จะมีผลต่อหัวใจและระบบประสาท</p>
<p>เพจ Drama-addict (19 พ.ค. 61)</p>	<p>ยาสมุนไพรผสมไวอากร้า</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า มีอาหารเสริมยี่ห้อดัง อดอ้างสรรพคุณกินแล้วบำรุงสมรรถภาพทางเพศ แต่มีคนกินแล้วเกิดอาการแปลก ๆ จึงส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ล่าสุด สสจ.ในพื้นที่ประกาศผลว่าเจอสารไวอากร้า ซึ่งเป็นยาอันตราย หากใช้ในคนที่โรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ เช่น เบาหวาน ความดัน ไชมัน หรือเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว อาจจะทำให้โรคหัวใจเป็นหนักขึ้นจนถึงตายได้ ดังนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังในการดูแลของแพทย์ แต่กลุ่มเป้าหมายของอาหารเสริมชนิดนี้ ช้อปกินเพราะเชื่อว่าปลอดภัย เป็นสมุนไพรผสมถึงเข้า ซึ่งทางเพจจะถามอ.ก่อนว่าจะประกาศเป็นทางการวันไหน แต่ขอเตือนให้ระวังเพราะเห็นวางขายในห้างดังหลายพื้นที่</p>
<p>มติชน (19 พ.ค. 61)</p> <p>มติชน (20 พ.ค. 61)</p>	<p>ลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยตอนหนึ่งในงานประชุม สป.สธ.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 มีรองปลัดฯ อธิบดี ผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มบุคคล สป. ไปรวบรวมข้อมูลรพ.ในสังกัดที่มีปัญหาในการจ้างลูกจ้าง และรพ.ที่จ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ คาดว่าอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะทราบผล นอกจากนี้ยังสำรวจการจ้างงานที่มีอยู่ว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ ซึ่งสธ.มีกรอบอัตรากำลังอยู่แล้ว โดยมอบให้นพ.สสจ. หรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณี ในการพิจารณาว่ารพ.แต่ละแห่งควรมีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานอย่างไร ทั้งนี้ ได้กำชับว่าการจ้างงานต้องเป็นไปตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป</p> <p>ด้าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีลูกจ้างส่วนราชการ 4-5 แสนคนไม่ได้สิทธิสวัสดิการ ว่า ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดให้รายงานผลภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ปัญหาลูกจ้างส่วนราชการที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำ และอีกกว่า 4-5 แสนราย ที่ถูกจ้างเหมาที่มีลักษณะเหมือนการจ้างลูกจ้างทั่วไป แต่ไม่มีสิทธิใดๆ โดยพบมากใน 4 กระทรวงคือ สธ. ศธ. พม. และ มท.</p> <p>นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรณีลูกจ้างที่ส่วนราชการจ้างมาเอง ก.แรงงานไม่มีอำนาจเข้าไปบังคับ ยกเว้นจะขอความร่วมมือไปยังหน่วยราชการนั้น ให้ดูแลไม่ให้เกิดสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่พึงได้ ซึ่งหากเป็นไปได้จะต้องหารือร่วมกับกรมบัญชีกลางในการกำหนดอัตรากำลังและสวัสดิการต่างๆ ใหม่ด้วย</p> <p>นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ต้องรอให้ลูกจ้างร้องเข้ามา ถึงจะสามารถไปดูแลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ของประกันสังคมหรือไม่ หากต้องอยู่ ก็จะแจ้งส่วนราชการนั้นๆ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยหากรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 เพื่อให้ลงไปตรวจสอบ</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตรวจสอบการจ้างลูกจ้างแบบเหมาบริการ หากรูปแบบการจ้างคาบเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างทั่วไปจนอาจเกิดความเหลื่อมล้ำในสายงาน ต้องไปปรับปรุงแก้ไข โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และจะมาสรุปเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ระบุให้ชัดเจนว่าจ้างรูปแบบไหน อย่างไร และให้ดูเรื่องสิทธิสวัสดิการด้วย</p> <p>พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงข้อเรียกร้องของประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้ภาครัฐดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการในส่วนราชการ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4-5 แสนคน ยืนยันว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนทุกกลุ่ม โดยออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และนายฯ ย้ำว่า หากผู้รับจ้างประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์ของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (21 พ.ค.61)</p>	<p>ผู้ประกันตน ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนหากต้องหยุดงานเพราะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเงินสงเคราะห์บุตร เงินทดแทนการทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ ฯลฯ ส่วนสิทธิรักษาพยาบาล สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน</p> <p>-เสนอข่าว นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลให้ลูกจ้างที่ไม่ได้สิทธิสวัสดิการและต้องการสิทธิประกันสังคมจ่ายสมทบเพิ่มเติม เนื่องจากรูปแบบการจ้างเป็นปีต่อปี มีการเซ็นชื่อทำงาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างานเหมือนลูกจ้างทั่วไป ไม่เข้านิยามของลูกจ้างเหมาบริการ สสท.กำลังประสานหน่วยงานหรือองค์กรลูกจ้างที่อยู่ตามกระทรวงต่างๆ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยจะทำหนังสือถึงนายกฯ ขอให้แก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน ทุกประเภท อยู่ภายใต้กฎหมายนี้</p> <p>ด้านนายริชกี สาริธา เลขธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และเลขธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า ในส่วนของรพ.สต.มีปัญหาเรื่องจ้างลูกจ้างแบบเหมาบริการ เพราะไม่มีงบประมาณของตนเอง ต้องรอการจัดสรรจากรพ.และจากรพช. โดยจ้างอสม.ในพื้นที่มาช่วยทำงาน ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาทขึ้นไป ซึ่งอสม.ยินยอมเพราะเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว</p> <p>สำหรับปัญหาเงินค่าตอบแทนของบุคลากร สธ. เช่น ค่าเสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะให้เฉพาะข้าราชการ พกส.และลูกจ้างไม่ได้ ส่วนค่าตอบแทน ฉ. 10 ให้เฉพาะ 4 วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชายแดนใต้ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทั้งๆ ที่มีอีกหลายวิชาชีพทำงานในชายแดนใต้ ทั้งนี้ ในวันที่ 21 พ.ค. จะมีการประชุมเรื่องค่าตอบแทนชายแดนใต้ที่รพ.หาดใหญ่ ทางกลุ่มจะไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจราชการ สธ. เรียกร้องเรื่องนี้ รวมทั้งจะติดตามความคืบหน้าประเด็น ว.16 ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นระเบียบให้ทุกกระทรวงที่อยู่ชายแดนใต้ หากจบปริญญาตรีและทำงานในพื้นที่เกิน 5 ปี จะต้องได้ปรับขึ้นเป็นระดับชำนาญการ ซึ่งของสธ.ยังขาดอีก 300 คน</p>
<p>มติชน (19 พ.ค. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์: พลวัตปฏิรูป (21 พ.ค.61)</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สต. เปิดเผยแพร่ฉันทนุสรณ์ผู้ป่วยมะเร็งชลบุรียื่นหนังสือผ่านสสจ.ชลบุรี เรียกร้องให้สธ.ขึ้นทะเบียนรับรองสมุนไพรมอแสงของนายแสงชัย แผลเลิศตระกูล ว่า ถ้าจะขึ้นทะเบียนเป็นยา ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา ซึ่งเชื่อว่ามอแสงขึ้นตอนอยู่แล้ว และที่ผ่านมา สธ.ไม่เคยห้ามมอแสงแจกสมุนไพรมอแสง ผลการศึกษาเปิดเผยก่อนหน้านี้เป็นไปตามผลจากการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สธ.ไม่เคยทำลายความหวังของประชาชน</p> <p>-เสนอบทความ มอแสง : แสงสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็ง โดย ดร.มงคล นาฎกระสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา (สพท.) กล่าวถึงรายงานผลวิจัยว่ายาสมุนไพรมอแสงไม่สามารถระงับเซลล์มะเร็งได้ เหมือนการการันตีอำนาจรัฐว่า การรักษาด้วยยาสมุนไพรมอแสงจะระงับ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมื่อรัฐซึ่งมีหน้าที่รักษาโรคของประชาชนตามกฎหมาย ไม่มีแนวทางที่สร้างความหวังแก่ผู้ป่วย รัฐควรจะทำอย่างไร หรือควรจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเลือกเอง โดยรัฐยอมมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือคอยติดตามอาการผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องและมาตรฐานในอนาคตต่อไป</p> <p>บทความนี้เขียนด้วยแรงบันดาลใจที่อยากให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย กลับมาเป็นสิทธิของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยรัฐเพียงเข้ามาสนับสนุน ไม่ใช่เพื่อรักษาแค่มาตรฐานสากล</p>
<p>มติชน (19 พ.ค. 61)</p> <p>เว็บไซต์ www.pptvhd36.com</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประชาคมวิชาการ 14 องค์กร เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้คกก.วัตถุอันตรายที่จะประชุมวันที่ 23 พ.ค.นี้ เพิกถอนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากมีผลการศึกษาวินิจฉัยใหม่ๆ ชี้ชัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะพาราควอตที่มีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ โดยพบความเสี่ยงต่อทั้งกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมี แม้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันยังสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัสทางผิวหนังและบาดแผล นอกจากนี้ยังมีผลต่อประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางจากข้อมูลทางวิชาการล่าสุด ยืนยันว่าสารเคมีอันตรายสูงทั้ง 3 ชนิดก่อผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญ เช่น โรคพาร์กินสัน สมอเสื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบสารเคมีดังกล่าวที่สะสมในมารดาสามารถผ่านไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) เตรียมนำข้อมูลผลการวิจัยเข้ายื่นเพิ่มเติมต่อคกก.วัตถุอันตราย ให้พิจารณาข้อเสนอของสธ.ที่ให้ยกเลิกสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้โกลโฟ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(19 พ.ค. 61)</p> <p>มติชน</p> <p>(21 พ.ค.61)</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>(21 พ.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ สัปดาห์ 1</p> <p>(21 พ.ค.61)</p>	<p>เซท ส่วนกรณีที่ฝ่ายสนับสนุนให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ต่อไประบุว่าไม่มีสารทดแทน หากยกเลิกจะทำให้ภาคเกษตรได้รับความเสียหาย และอาจต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้น เครือข่ายฯ เห็นว่าการหาสารอื่นมาทดแทนจะยิ่งเพิ่มปัญหา เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่อันตราย แนวทางแก้ปัญหาควรพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคเกษตรแทน</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN Thailand) ร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดประชุม "ความร่วมมือองค์กรผู้บริโภค-ภาคธุรกิจ ยุติการใช้สารพาราควอต" โดยมีความเห็นว่าต้องยุติการใช้สารกำจัดวัชพืชในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาราควอต เพื่อความปลอดภัยของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค พร้อมเสนอนายกรัฐมนตรี และคกก.วัตถุอันตราย ประกาศยกเลิกการใช้พาราควอต</p> <p>-เสนอบทความว่า ระหว่างที่ฝ่ายนักวิชาการและฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐกำลังถกเถียงกัน ฝ่ายผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริง คือเกษตรกร ที่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับพิษร้ายที่สัมผัสอยู่เกือบทุกวัน แต่หากห้ามใช้พาราควอตจะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่คนไทยอยากได้ยินจากทั้ง 2 ฝ่ายคือ "ทางเลือกใหม่" ที่จะช่วยกำจัดหญ้าและฆ่าแมลงได้ โดยต้องปลอดภัยกว่า ประสิทธิภาพดีกว่า และราคาถูกกว่า</p> <p>-เสนอบทความว่า 23 พ.ค. 2561 จับตากรประชุมคกก.วัตถุอันตรายว่าจะแบนหรือไม่แบนสารพิษร้ายแรง และจะทำให้คนไทยได้รู้ว่ารัฐบาลคสช.จะเลือกผลประโยชน์บรรษัทหรือจะปกป้องสุขภาพประชาชน กรรมการวัตถุอันตราย 3 คน ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะร่วมอยู่ในการตัดสินใจหรือไม่ และหากคกก.วัตถุอันตรายไม่แบนสารพิษตามข้อเสนอของสธ. อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ารัฐบาลคสช.เล่นละครตบตา</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์</p> <p>เจมศักดิ์ ขอดคิดด้วยคน</p> <p>(21 พ.ค.61)</p>	<p>ปลดล็อกกัญชา</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า สนับสนุนให้คสช.ปลดล็อกการวิจัยและการผลิตกัญชาในทางการแพทย์ ล่าสุดที่ประชุมกรม.มีมติเห็นชอบประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งจะเปิดช่องให้สามารถใช้กัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์กับมนุษย์ได้ ก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติพิจารณาต่อไป เมื่อเริ่มต้นแล้ว รัฐบาลคสช.ควรเร่งปลดล็อกและสนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยต่อไปให้สุด โดยไม่ลืมคุณค่าของศาสตร์การแพทย์แผนไทย วิชาสมุนไพร ให้เกิดการต่อยอดการผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ เพื่อโอกาสในการส่งออกในอนาคตต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ,มติชน</p> <p>เดลินิวส์ M2F</p> <p>(21 พ.ค.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นหญิงวัย 68 ปี ใน จ.ยโสธร ถูกลูกสุนัขอายุ 1 ปี ข่วนเป็นแผลลอก แต่ไม่รับการฉีดวัคซีน โดยสุนัขมีอาการซึมลง บางครั้งก้าวร้าว และหลังข่วนผู้ป่วยได้หายออกจากบ้าน ซึ่งผู้เสียชีวิตปีนี้ทั้ง 9 ราย พบว่าร้อยละ 51.3 เมื่อถูกสุนัข แมว กัดหรือข่วน ไม่ได้ไปพบแพทย์ ย้ำอย่าชะล่าใจ หากถูกสุนัข แมวข่วน ให้รีบทำความสะอาดแผลและไปพบแพทย์ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-18 พ.ค.2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด (สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย และยโสธร) จังหวัดที่มีรายงานหัวสัตว์เป็นผลบวกมากที่สุด คือ สุรินทร์ (121 หัว) ร้อยเอ็ด (93 หัว) สงขลา (64 หัว) นครราชสีมา (62 หัว) และยโสธร (35 หัว)</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>(20 พ.ค. 61)</p>	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ว่า องค์การอนามัยโลกมีความเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงระดับที่จะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตั้งแต่ 4 เม.ย.-17 พ.ค. 2561 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 45 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย และผู้ป่วยที่สงสัยและรอผลยืนยัน 31 ราย อย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ของโรคแล้ว ส่วนประเทศไทย กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2.รพ.ภาครัฐและภาคเอกชน และ 3.ในระดับชุมชน โดยเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในทุกๆ ช่องทางเข้า-ออก ทั้งที่ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านชายแดน และติดตามอาการจนครบ 21 วัน หากมีไข้จะรับเข้าดูแลในรพ.ที่จัดเตรียมไว้ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด และจะติดตามอาการผู้สัมผัสทุกคน ปัจจุบันมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกมาไทยประมาณ 30-50 คน/เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานที่ด่านควบคุมโรคฯ ของสนามบิน ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบล่าแต่อย่างใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (20 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว คณะกรรมการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ขององค์การอนามัยโลก แสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ และยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข แต่การพบผู้ป่วยในเมืองมบันดากา ซึ่งมีประชากร 700,000 ถึง 1.2 ล้านคน และอยู่ไม่ห่างจากกรุงกินชาซา สร้างความวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่ายว่าสถานการณ์แพร่ระบาดอาจขยายวงกว้างข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้</p>
<p>แนวหน้า (21 พ.ค.61)</p>	<p>วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ -เสนอสภุษา รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ อาจารย์พิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า เดือนเม.ย. 2561 นี้ มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์พร้อมฉีดแล้ว แนะนำประชาชนให้ฉีดปีละครั้ง จะช่วยลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และยังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ผู้สูงอายุ เกิน 65 ปี</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขบถ (19 พ.ค. 61)</p>	<p>โรคความดันโลหิตสูง -เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า คนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงปีละ 3 แสนคน ครึ่งหนึ่งไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าป่วย ทำให้ขาดโอกาสในการรักษา และปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ เคยไปวัดความดันโลหิตแต่ไม่รู้ความหมายตัวเลขในใบรายงานผล แนะนำให้สังเกตเลขที่บ่งบอกถึงการทำงานของหัวใจ ชุดแรกอยู่ด้านบน (Sys) บ่งบอกถึงอัตราการบีบตัวของหัวใจ ต้องไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ส่วนตัวเลขด้านล่าง (Dia) จะบอกอัตราการคลายตัวของหัวใจ หากต่ำกว่า 80 อาจจะทำให้มีอาการหน้ามืด</p>
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ (21พ.ค.61)</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.แดนเนील เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย แถลงข่าววันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี ปีนี้เป็นปีแรกที่เชื่อมโยงโรคหัวใจมาเป็นประเด็นการรณรงค์ ว่า Tobacco and Heart Disease หรือ รักษ์หัวใจ ห่วงไกลบุหรี่ย โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2018 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์ กิจกรรมความรู้ กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.นี้ เวลา 11.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อีสตวิลล์</p> <p>จากรายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2560 พบผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ของประชากรกลุ่มนี้ แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยโดยรวมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549-2560) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆ เป้าหมายสำคัญในการทำงานจึงมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ เพราะการไม่สูบบุหรี่จะลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดได้</p>
<p>ไทยรัฐ (21พ.ค.61)</p>	<p>ใบรับรองแพทย์ปลอม -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ตรวจพบว่าผู้เปิดเพจรับทำใบรับรองแพทย์ปลอม ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะแจ้งความดำเนินคดีฐานปลอมแปลงเอกสาร และประสานกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรี่ย พร้อมทั้งประสานรพ.เอกชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดำเนินการต่อไป ขอเตือนประชาชนว่า การขอใบรับรองแพทย์จะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์และออกใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเท่านั้น อย่าใช้ใบรับรองแพทย์จากเว็บเพจหรือบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ หากนำไปใช้จะมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม หากข้าราชการนำไปใช้จะมีความผิดทางวินัยด้วย</p>
<p>คมชัดลึก (19 พ.ค. 61)</p>	<p>นวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้ออูจจาระร่วง -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้ออูจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ตรวจคัดกรองการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (PCR-ELISA) สามารถตรวจเชื้อได้ครอบคลุม สะดวกแก่การใช้งาน ลดปริมาณการตรวจตัวอย่าง และรายงานผลได้รวดเร็วภายใน 3 วัน จะนำเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้ขยายการทดสอบไปสู่ผลิตภัณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพชนิดอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง สินค้า OTOP เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกลุ่มจุลจากร่วงและอาหารเป็นพิษ
ไทยรัฐ (21พ.ค.61)	<p>สารปนเปื้อนในสาหร่าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคสาหร่ายทะเล ซึ่งมีสารอาหารและแร่ธาตุสูง แต่มีโอกาสปนเปื้อนโลหะหนักสูง โดยเฉพาะสารหนู ทั้งสารหนูอินทรีย์และสารหนูอนินทรีย์ ซึ่งสารหนูอนินทรีย์จะมีความเป็นพิษสูงกว่า จึงกำหนดปริมาณต้องไม่เกิน 2 มก./กก. จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่ผลิตในประเทศ 475 ตัวอย่าง พบสารหนูอนินทรีย์เพียงร้อยละ 4 และปริมาณที่ตรวจพบยังปลอดภัย เพราะน้อยกว่า 0.25 มก./กก. ขณะที่สาหร่ายที่ผลิตจากต่างประเทศ พบสารหนูอนินทรีย์ร้อยละ 17 แต่ควรบริโภคอย่างเหมาะสม เพราะสาหร่ายปรุงรสมีโซเดียมสูง ผู้ป่วยความดันสูงหรือโรคไตไม่ควรบริโภคมากเกินไป</p>
สวท. (21พ.ค.61)	<p>ตรวจสอบความเสียหายสถานบริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีรพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ถูกพายุพัด ทำให้ท่อน้ำก๊าซได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า ได้สั่งการให้กองวิศวกรรมการแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบออกซิเจนเหลว พร้อมให้คำแนะนำการติดตั้งและการเก็บออกซิเจนเหลว เบื้องต้นรพ.ได้แก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้ว</p>
สยามรัฐ (21พ.ค.61)	<p>ตั้งครม.เสี่ยงฟันผุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สุขภาพช่องปากของมารดามีผลต่อลูกที่จะเกิด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้น จึงเกิดการอักเสบส่วนที่เกิดฟันผุได้มากขึ้นเนื่องจากรับประทานอาหารบ่อยครั้ง รวมทั้งการเอาเจียนบ่อยๆ ยังทำให้เกิดปัญหาฟันกร่อน จากการที่ฟันสัมผัสน้ำย่อยซึ่งเป็นกรด และมารดาที่เป็นโรคปริทันต์ยังเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด</p> <p>ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า หากมารดามีฟันผุมากลูกจะมีปัญหาฟันผุมากเช่นกัน เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุจะส่งต่อจากมารดาไปสู่ลูกผ่านทางน้ำลาย ในการฝากครรภ์จึงควรสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันตั้งแต่ครั้งแรก ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และตรวจสุขภาพช่องปากตามนัดอย่างต่อเนื่อง</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Centric (19 พ.ค. 61)	<p>ดูแลผู้สูงอายุใช้โซเชียลฯ อย่างปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่เล่นโซเชียลฯ ให้ปลอดภัย ว่า มีความคล้ายคลึงกับเด็ก เนื่องจากลูกหลานต้องให้ความรู้กับผู้สูงวัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ด้วยการหมั่นพูดคุย จะทำให้เกิดความไว้วางใจ ซึ่งช่วยป้องกันผู้สูงอายุเล่นโซเชียลฯ โดยไม่ถูกหลอก</p> <p>นพ.กฤษฏา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ แนะนำผู้สูงอายุให้ยึดหลักง่าย ๆ 3 ประการ คือ 1.สร้างแนวความคิดว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ 2.ใช้โซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์ และ 3.อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น</p>
โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ เดลินิวส์ คอลัมน์ Line ทาง (21 พ.ค.61)	<p>แคลเซียมสมุนไพรรักษาคนติดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง เผยว่า ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต พัฒนาแคลเซียมสมุนไพรจากเปลือกไข่และถั่วเน่าพื้นเมือง ใช้รักษาคนติดเหล้าเรื้อรังที่มีปัญหาแคลเซียมในเลือดต่ำ ในรพ.สวนปรุง ใช้ชื่อแคลเซียมที่ฟอสฟอรัส ราคาขวดละ 150 บาท คาดว่าจะขยายผลในรพ.ทั่วประเทศในปี</p> <p>ด้าน นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าในปี 2556 พบประชาชนติดเหล้าประมาณ 9 แสนคน ภาคเหนือมากที่สุด รองลงมา คือ กทม. ซึ่งจะเร่งผลิตแคลเซียมรักษาผู้ติดสุราเรื้อรังทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ (20 พ.ค. 61)	<p>พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) และคณะ ลงพื้นที่เกาะช้างเพื่อรับฟังแนวทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยในด้านต่างๆ ร่วมกับภาคี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง และเกาะกูด ให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยแจ้งผ่านสายด่วน 1669</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (19 พ.ค. 61)</p>	<p>รพยบาลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวเปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบรพยบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยรพ.ศิริราช ร่วมกับ สธ. ศูนย์เอราวัณ กทม. สพล. มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปตท. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนาโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยใช้รพยบาลเคลื่อนที่ 6 ล้อมาดัดแปลง มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบ ทั้งเครื่องซีทีสแกน เครื่องช็อกหัวใจ เครื่องช่วยกู้ชีพ ยา กล้องสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในรถ เป็นต้น โดยจะนำร่องพื้นที่โซนทิศตะวันตกของกทม.ก่อน</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (20 พ.ค. 61)</p>	<p>ประกันสุขภาพนักท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการแก้ไขพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 โดยมีแนวคิดให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมีประกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเฉลี่ยอยู่ที่ 30 บาทต่อคนต่อวัน ตามระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการเห็นพ้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สธ. มท. กต. สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น โดยการทำประกันภัยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.ประกันตัวเองเมื่อเดินทางเข้าไทย ซึ่งต้องเป็นประกันที่สามารถเบิกจ่ายในประเทศไทยได้หากเกิดปัญหา 2.การไปทำกิจกรรมผจญภัยในไทย ควรซื้อประกันเพิ่ม 3.การซื้อประกันพาหนะ ประกันบุคคลที่ 3 ในกรณีที่น่ารถ เรือ เข้ามา หลังเปิดเออีซี</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ (19 พ.ค. 61)</p>	<p>ควบคุมฉลากสินค้าราคาประหยัด</p> <p>-เสนอข่าว นายธินันท์ สิงหา ผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สคบ. เผยว่า สคบ.เตรียมเข้าไปควบคุมการจัดทำฉลากสินค้าของร้านขายสินค้าราคาประหยัด หรือร้าน 20 บาท ที่มีอยู่ทั่วไปและในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปให้ความรู้เรื่องการติดฉลากสินค้า และได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าประเภทดังกล่าวเข้ามาหารือแล้ว ในขั้นแรกจะไม่มีการเข้าไปจับกุมหรือลงโทษ เพราะต้องการให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวทำฉลากก่อน</p>
<p>M2F (21 พ.ค.61)</p>	<p>ฝูงลิงป่วน รพ.สต.เกาะพลับพลา</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "maleenee kokpubpanaka" โปสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด มีฝูงลิงกว่า 50 ตัว บุกอาละวาดในรพ.สต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางมาลินี ทับทิมทอง พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.สต.เปิดเผยว่า ทุกวันจะมีลิงเข้าวิ่งเล่น กัดแทะสายไฟ สายอินเทอร์เน็ต จึงอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข ปัญหา และไม่ต้องทำให้มีการนำลิงจากที่อื่นมาปล่อยในพื้นที่เขต อ.เมือง</p>
<p>M2F (21 พ.ค.61)</p>	<p>สุนัขกัดแทะรถใน รพ.พุทธชินราช</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุรถยนต์ได้รับความเสียหาย ขณะจอดภายในรพ.พุทธชินราช อ.เมืองพิษณุโลก โดย นายอุทัย วรเกิด อายุ 56 ปี เจ้าของรถ เล่าว่า ได้มานอนเฝ้าพี่ชายที่ป่วย กระทั่งจะออกไปซื้อของแต่รถสตาร์ทไม่ติด พบว่า ฝาปิดถังน้ำมันเปิดอยู่ กันชนรถได้รับความเสียหาย และที่ล้อรถด้านซ้ายมีสายไฟขาด เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากสุนัข เนื่องจากมีรอยกัดตามส่วนต่างๆ ของรถ</p>
<p>ข่าวสด (20 พ.ค. 61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนพ.สสจ.กระบี่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 พ.ค. 2561 จ.กระบี่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 266 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 57.08 ต่อประชากรแสนคน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของทุกปี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 15-25 ปี รองลงมา 10-14 ปี ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝา หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย</p>